

ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องไทย-พม่า
มั่นคงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อคณะกรรมการต่างประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร เปิดฉากดูงานตาก และจังหวัดเมียวดี
ประเทศสหภาพพม่า หารือทางสร้างความมั่นคงทาง
ด้านเศรษฐกิจสังคมของ 2 แผ่นดิน

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตทางเหนือ
มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีเขตพื้นที่ป่าไม้ถึง 7 ล้านไร่ ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต สังกะสี ถ่านหิน และดีบุก
ซึ่งเป็นสินค้าที่นำรายได้เข้าจังหวัดได้เป็นจำนวนมาก
มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 5 แสนคน โดยประชากร
ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี รายได้หลักของจังหวัด
ตากเป็นรายได้ที่มาจากเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจ
ที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง
รวมถึงด้านปศุสัตว์ และยังมีมีการทำประมงบริเวณอ่าง
เก็บน้ำในเขื่อนภูมิพล นอกจากนี้จังหวัดยังมีความเจริญ
ด้านเศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อำเภอแม่สอดซึ่งนำไปสู่ โครงการ Contact Farming
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจังหวัดตาก
ในปี พ.ศ.2547 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
จังหวัดตากทั้งสิ้นประมาณ 650,000 คนต่อปี ทำให้
มีรายได้ด้านการท่องเที่ยวประมาณ 1,700 ล้านบาทต่อปี
โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งการท่องเที่ยว
ในจังหวัดตากจะเป็นในลักษณะของ Exclusive Touring

ด้านความมั่นคง จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่
มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า โดยมีเส้นเขตแดน
ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 542 กิโลเมตร ปัญหาที่จะ
ต้องมีการพิจารณาคือ การปักปันเส้นเขตแดนถาวรให้
เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของการ
แบ่งเส้นเขตแดนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย - พม่า ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งชุดประสานงานไทย - พม่า แต่
ทั้งนี้การดำเนินงานของชุดประสานงานในฝ่ายประเทศ
พม่า ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ทำให้การแก้ไขปัญหา
ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นไปด้วยความล่าช้า
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านยาเสพติดซึ่งยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเท่าที่ควร ทำให้การแก้ไข
ปัญหาเสพติดบริเวณชายแดนยังเป็นไปด้วยความ
ลำบาก

โดยไทยได้สนับสนุนงบประมาณในการเชื่อม
ต่อจากสะพานมิตรภาพในเขตพม่า 18 ก.ม. งบประมาณ
122 ล้านบาท และกำลังดำเนินการ

ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า การส่ง
ออกสินค้าในปีงบประมาณ 2546 มูลค่าการส่งออก
สินค้าทั้งสิ้น 5,700 ล้านบาท งบประมาณ 2547 มี
มูลค่าการส่งออก 13,000 ล้านบาท และงบประมาณ
2548 มีมูลค่า 12,000 ล้านบาท

ส่วนการนำเข้าสินค้าในปีงบประมาณ 2546

มีมูลค่า 430 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 มีมูลค่า 580 ล้านบาท ปีงบประมาณ
2548 มีมูลค่า 750 ล้านบาท ซึ่งจากการนำเข้าและส่งออกจะเห็นว่าประเทศ
ไทยได้เปรียบดุลการค้าค่อนข้างมาก

ส.ศ.สุรพล เกียรติไชยากร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 7 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าจากการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการค้าบริเวณชายแดนที่สำคัญ ได้แก่
กฎระเบียบด้านการค้า และมาตรฐานทางการค้าของประเทศพม่า ก่อนข้างจะมี
ความเคร่งครัด เนื่องจากประเทศพม่าเองได้มีการจำกัดสินค้าเข้าจำนวน 15
รายการ เช่น ผงชูรส ขนมันปิ้ง เครื่องดื่ม เหล้า บุหรี่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันปัญหาการขาดดุลภายในประเทศพม่าเอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้าน
สาธารณสุขโลกต่างๆ เช่น เส้นทางการคมนาคม การสื่อสาร ซึ่งยังเป็นปัญหาและ
อุปสรรคสำคัญที่ต้องมีการร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อไป

ด้านสาธารณสุขมีปัญหามิในเรื่องของการรักษาพยาบาลในที่ค่อนข้างมี
จำกัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากร สถานที่ในการรักษาเป็นจำนวนมาก
ได้แก่มาลาเรีย ชิฟิลิส และการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอ โรคกาฬหลังแอ่น
ส่วนของการติดเชื้อ HIV ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในจังหวัดตากนั้นมีประมาณ
ร้อยละ 3 ของแรงงานต่างด้าว ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข คือ สถานที่ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลมีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่
เข้ามารักษาในแต่ละวัน และวัคซีนที่ใช้ในการรักษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ส่วนปัญหาด้านแรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่าที่หลบหนีเข้า
มาทำงานโดยผิดกฎหมาย ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขปัญห
ดังกล่าว โดยดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ

เชื่อมไมตรีการค้า ตาก-เมียวดีพม่า

1. ผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ขณะที่ยัง
มิมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง
2. ปรับเปลี่ยนสถานะให้คนต่างด้าวที่หลบ
หนีเข้าเมือง เป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย และ
จัดทำทะเบียนราษฎรคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ส่วนการเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้าน
แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเป็นศูนย์อพยพ
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจาก
ประเทศพม่า มีประชากรทั้งหมด จำนวน 11,146
ครอบครัว รวมประชากรทั้งสิ้น 43,200 คน ซึ่ง
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ โดยศูนย์พักพิงได้
ประสานกับองค์กรเอกชน เพื่อฝึกฝนวิชาชีพ เช่น
การทอผ้า การทำเทียนไข การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
และการเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น ด้านสาธารณสุขโลก
แหล่งน้ำที่ใช้ในด้านสาธารณสุขโลกนำมาจากลำห้วย
ผารู เป็นหลักโดยสูบน้ำมาเก็บไว้ในแทงก์บริเวณที่
สูงแล้วปล่อยน้ำให้เป็นเวลา คือ ช่วงเช้าและเย็น
ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจะกำหนดให้ใช้เฉพาะบริเวณ
สำนักงานหน่วยงานด้านการรักษาพยาบาล ส่วนบ้าน

“รายได้หลักของจังหวัดตากเป็นรายได้ที่มาจากเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเหลือง รวมถึงด้านปศุสัตว์ และยังมีมีการทำประมงบริเวณอ่างเก็บน้ำในเขื่อนภูมิพล นอกจากนี้จังหวัดยังมีความเจริญด้านเศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอแม่สอดซึ่งนำไปสู่ โครงการ Contact Farming ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ”

เรือนราษฎรจะใช้แสงสว่างจากแบตเตอรี่ เทียนไข
เท่านั้น

ด้านสาธารณสุข ราษฎรส่วนใหญ่จะ
ป่วยเป็น วัณโรค มาลาเรีย และปัญหาด้านการ
คุมกำเนิด ซึ่งมีอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากร
เฉลี่ยเดือนละ 70 - 80 คน และเป็นปัญหาสำคัญที่
กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้ ปัจจุบันมีหลาย
หน่วยงานได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น
UNHCR ที่เข้ามาดูแลและสำรวจจำนวนราษฎรทุก
เดือน องค์กร NGO ให้ความช่วยเหลือเครื่อง
ยังชีพที่สมควรแก่สภาพ เช่น ข้าวสาร ถั่วเหลือง
ปลาร้า พริก ผ้าห่ม และเสื้อผ้า เป็นต้น

คณะผู้เดินทางไปในครั้งนี้ประกอบด้วย
นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานคณะกรรมการ
นายวิทยา ทรงคำ รองประธานคณะกรรมการ
คนที่สองนางผดุงนันทรา ภักเกษม ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการ ร้อยตรี พรพล อติเรกสาร โฆษกคณะ
กรรมการ และคณะที่ปรึกษา นายจรศักดิ์
ทิพย์ทนต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, พล.ต.ต.ประดิษฐ์
กล้าณรงค์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในส่วนของคณะ
ข้าราชการ ก็จะมีนางบังอร มาลาศรี ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานคณะกรรมการ นายณัฐวุฒิ ตีมานนิตกร
4 นายคชาวุฒิ มูลสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ 4
นางสาวน้ำทิพย์ พุดพิมล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
นายชูพงศ์ สายสร้อย นักวิชาการ ประจำสำนัก
กรรมการ 2 นายอรธวุฒิ ตัญญาวิทย์
นักวิชาการ ประจำสำนักกรรมการ 2 การศึกษา
งานในพื้นที่ต่างๆ มีหน่วยราชการที่บรรยายสรุป
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บังคับ
หน่วยเฉพาะ กิจกรรมทหารราบที่ 4 ทหารคำ
จังหวัดตาก ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สาธารณสุขจังหวัด ตาก ปลัดอำเภอจังหวัดตาก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ด้านบุคลากรแม่สอด
กรมการจัดหางานจังหวัดตาก

